

Số: 54 /TB-MTTQ-BTT

Tân Uyên, ngày 22 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

**Tình hình Mặt trận Tổ quốc
tham gia xây dựng chính quyền năm 2022
(Phát biểu của UBMTTQVN thị xã tại kỳ họp lần thứ sáu HĐND thị xã
nhiệm kỳ 2021 - 2026)**

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp;
- Quý vị Đại biểu HĐND tỉnh;
- Quý vị Đại biểu HĐND thị xã, cùng toàn thể đại biểu
tham dự kỳ họp.

Hôm nay, HĐND thị xã Tân Uyên tiến hành kỳ họp lần thứ sáu (thường lệ cuối năm 2022), nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã (UBMTTQVN) xin thông báo một số nội dung về tình hình Mặt trận Tổ quốc thị xã, xã, phường tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Lời đầu tiên thay mặt UBMTTQVN thị xã xin gửi đến các vị đại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã, quý vị đại biểu tham dự kỳ họp lời chào trân trọng và xin kính chúc kỳ họp lần sáu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trước hết, chúng tôi nhất trí cao với Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của UBND thị xã Tân Uyên.

Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, toàn thị xã trong giai đoạn phục hồi và phát triển; tình hình giá cả và việc cung ứng xăng, dầu ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Tân Uyên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã được duy trì, đảm bảo phát triển hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người được thực hiện quyết liệt, không để phát sinh ổ dịch lây lan diện rộng; công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được chú trọng, quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thường xuyên được quan tâm, nhất là công tác chính sách, đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội.



Trong điều kiện đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ và chính quyền thị xã vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thị xã.

Tại kỳ họp HĐND lần thứ sáu này, UBNDTTQVN thị xã xin thông báo một số nội dung về tình hình MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 như sau:

1. Công tác tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

Ban Thường trực UBNDTTQVN thị xã đã ban hành và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tham gia phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư năm 2022. Phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 780 cuộc có 46.288 lượt người dự, phát trên loa đài được 622 giờ 15 phút; nhóm Zalo, trang fanpage 487 bài đăng có 190.144 lượt người theo dõi; 81 băng rôn, phát 43.562 tờ rơi tuyên truyền đến hộ dân và các khu nhà trọ.

Bên cạnh đó, UBNDTTQVN thị xã tổ chức góp ý đối với dự thảo các văn bản của UBND thị xã như: Kế hoạch Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Tân Uyên giai đoạn 2021-2025, dự thảo Báo cáo đánh giá nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Ngoài ra, còn đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có 3 ý kiến đóng góp); tác động của việc thực hiện dự án BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đối với cộng đồng dân cư (04 ý kiến).

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội

a. Công tác giám sát

UBNDTTQVN thị xã và các tổ chức thành viên hai cấp tiếp tục phát huy vai trò giám sát của mình. Năm 2022, UBNDTTQVN thị xã đã hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW trong năm 2022 trình Thị ủy xem xét. Sau khi

được Thị ủy chấp thuận chủ trương, UBMTTQVN thị xã đã tiến hành xây dựng Kế hoạch số 119/KH-MTTQ-BTT ngày 13/4/2022 của BTT.UBMTTQVN thị xã về giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQVN thị xã năm 2022. Kết quả: UBMTTQVN thị xã đã tổ chức 02 đoàn giám sát (giám sát việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giám sát việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy và việc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú). UBMTTQVN xã, phường tổ chức 16 cuộc giám sát. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với TT. HĐND, các Ban của HĐND, UBND thị xã và các cơ quan, ban, ngành liên quan về giám sát chuyên đề cũng được thực hiện tốt. Trong năm, UBMTTQVN thị xã cử đại diện lãnh đạo tham gia 09 cuộc giám sát (tham gia với Hội Nông dân thị xã (02 cuộc), Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã (01 cuộc); Hội Cựu chiến binh thị xã (01 cuộc), HĐND và 02 Ban HĐND thị xã (05 cuộc).

Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường cũng từng bước được phát huy. Ban thanh tra nhân dân chú trọng giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát công trình xây dựng trên địa bàn các xã, phường (trong năm giám sát 29 công trình). Thông qua hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân với chính quyền địa phương đã được UBMTTQVN các xã, phường phản ánh kịp thời cho chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; khuyến khích các tầng lớp nhân dân mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

b. Về công tác phản biện xã hội

UBMTTQVN thị xã, xã, phường đã phát huy chức năng phản biện xã hội, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, bảo đảm sự đồng thuận xã hội. Kết quả, đã tổ chức phản biện được 04 cuộc. Nội dung phản biện gồm: Kế hoạch Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Tân Uyên giai đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu lồng ghép Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng; Đề cương Đề án “Phát triển du lịch thị xã Tân Uyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Dự thảo Đề án thành lập Bến xe khách Tân Uyên. Qua các cuộc phản biện, có 41 ý kiến đóng góp đã được UBMTTQVN thị xã tổng hợp gửi về UBND thị xã.

3. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được UBMTTQVN thị xã, xã, phường quan tâm thực hiện tốt. Trong năm, UBMTTQVN hai cấp thực hiện tốt quy định về công tác tiếp công dân, cũng như tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND cùng cấp Kết quả, đối với cấp thị xã đã tham gia tiếp được 45 cuộc, có 28 lượt công dân; cấp xã: Tham gia tiếp 595 cuộc, có 201 lượt công dân. Trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở đều có sự tham gia của đại diện UBMTTQVN thị xã, xã, phường, Ban CTMT khu phố, ấp, kết quả đã tham gia hòa giải 48 vụ việc, kết quả hòa giải thành 46/48 vụ, đạt 95,83%.

Qua tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBMTTQVN thị xã nhận thấy, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thị ủy, UBND thị xã rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhìn chung đúng trình tự và các quy định của pháp luật.

4. Phối hợp tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được UBMTTQVN thị xã phối hợp triển khai theo đúng luật định. Trong năm, UBMTTQVN thị xã, xã phường đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp với 12.591 lượt cử tri tham dự, với 944 ý kiến, kiến nghị. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương, đại biểu từng cấp giải trình ngay tại buổi tiếp xúc và được cử tri đồng tình, thống nhất cao. Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời đã được BTT UBMTTQVN 2 cấp tổng hợp gửi các cơ quan chức năng đề nghị trả lời, xem xét giải quyết một cách thấu đáo. Từ đó vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, của chính quyền địa phương đối với cử tri và nhân dân càng được củng cố, phát huy.

5. Về tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh

BTT UBMTTQVN thị xã xây dựng và triển khai đến các tổ chức thành viên, UBMTTQVN các xã, phường kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 gắn với triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên giám sát việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người

đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; UBMTTQVN xã, phường đã tổ chức 03 cuộc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (Bạch Đằng: 01 cuộc, Hội Nghĩa: 01 cuộc, Yên Hưng: 01 cuộc).

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Nhân dân, đến nay, UBMTTQVN phường Tân Hiệp (Hội nghị điểm), phường Khánh Bình, phường Yên Hưng và xã Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị Nhân dân cấp xã. Các xã, phường còn lại đang triển khai thực hiện. 01 khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp đã tổ chức hội nghị Nhân dân.

Ngoài ra, còn phối hợp tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức lồng ghép vào sinh hoạt Ngày pháp luật, họp định kỳ, họp giao ban,... được 101 cuộc, 4.368 lượt người tham dự. Đồng thời đăng tải các thông tin, văn bản về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... trên trang fanpage của Mặt trận.

6. Phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2023

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh xây dựng, củng cố và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc vận động toàn dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQVN thị xã Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội trên địa bàn, chăm lo đời sống của Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức và Nhân dân gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp 03 bên giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và thường xuyên giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp

Quốc hội, HĐND tỉnh, thị xã theo quy định; xây dựng Thông báo tình hình MTTQ tham gia xây dựng chính quyền.

Nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phát huy vai trò nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất của từng ủy viên UBMTTQ, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại địa bàn khu dân cư để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng pháp luật; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện quy chế dân chủ và tham gia hòa giải ở cơ sở.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cơ sở tổ chức Hội nghị nhân dân năm 2023. Hội nghị Nhân dân ở khu phố, ấp: tổ chức mỗi năm 02 lần vào quý I và quý III, đảm bảo tổ chức trên 70%; Hội nghị Nhân dân xã, phường: Tổ chức mỗi năm 02 lần vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, đảm bảo tổ chức đạt 100%.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, UBMTTQVN thị xã xin trân trọng cảm ơn HĐND, UBND thị xã đã phối hợp với UBMTTQVN thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Trong thời gian tới, UBMTTQVN thị xã sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động nhằm tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, xây dựng thị xã Tân Uyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cuối cùng, thay mặt UBMTTQVN thị xã xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND, UBND thị xã;
- Ban Dân vận Thị ủy;
- Các vị Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VP.



Lê Thị Út